



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๑๕,๐๗๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘มศว’บูรณาการหลักสูตรใหม่บ.เอก เป้าหมายผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้นำจัดการศึกษา

รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า โดยที่ มศว ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างนักการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มศว จึงพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับปริญญาเอกขึ้น ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ เน้นให้มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อสร้างผู้นำทางการศึกษาที่สามารถทำให้ผู้เรียนหล่อหลอมองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ สร้างความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ส่วนหลักสูตรสาขาจิตวิทยาประยุกต์ เน้นการใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อการเข้าใจ อธิบายและพัฒนาบุคลากรในบริบทของหน่วยงานที่อยู่ในภายใต้การบริหารจัดการแตกต่างกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว กล่าวว่า เป็นการสร้างนักพัฒนาที่เป็นผู้นำในการช่วยเหลือบุคคลและสังคมด้านการให้คำปรึกษาทำวิจัย การส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานใน

องค์กรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยทุกหลักสูตรเป็นการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และกระแสโลก

“ทุกหลักสูตรของ มศว จะเน้นคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาระดับชาติ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกที่พัฒนาหลักสูตรทุกๆ 5 ปี เน้นการหลอมรวมการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยจากสาขาวิชาที่สอดคล้องกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้และบูรณาการ และผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติที่รอบรู้ มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ และสามารถสื่อสารกับสังคมได้ มหาวิทยาลัยจึงได้คัดเลือกคณาจารย์ที่เป็นผู้นำด้านวิชาการและวิจัย รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยเสริมที่จะพัฒนานิสิตไปสู่การเป็นผู้นำของสังคมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2258-4119, 0-2649-5000 หรือเว็บไซต์ <http://grad.swu.ac.th/>” คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว กล่าว

